

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN NINH KIỀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3537** /UBND-XDDT  
V/v báo cáo công tác quyết toán  
và bàn giao các dự án, công trình  
đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn  
thành đưa vào sử dụng

Ninh Kiều, ngày **16** tháng **8** năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện Kế hoạch số 459/KH-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tổ chức phiên giải trình công tác quyết toán về việc bàn giao các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý.

Qua kiểm tra, rà soát và xem xét ý kiến của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận tại Công văn số 1750/PTCKH ngày 09/8/2024 và Phòng Quản lý đô thị quận tại Báo cáo số 1549/BC-PQLĐT, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều báo cáo công tác quyết toán và bàn giao các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/06/2024 trên địa bàn quận Ninh Kiều, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH**

**1. Công tác triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác quyết toán các dự án xây dựng cơ bản hoàn thành:**

Thời gian qua UBND quận Ninh Kiều triển khai thực hiện các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công đến Phòng Tài chính-Kế hoạch quận, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều và các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện:

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

- Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

- Các quy định khác có liên quan và các văn bản chỉ đạo của trung ương, UBND thành phố, Sở, ngành chuyên môn.

**2. Tình hình tổ chức thực hiện, ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương và công tác quyết toán các dự án hoàn thành:**

Theo nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của UBND quận Ninh Kiều, thời gian qua, Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Ninh Kiều đã thường xuyên theo dõi, nhắc

nhờ, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận, các đơn vị có liên quan thực hiện lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc kế hoạch vốn đầu tư công tại Công văn số 1265/PTCKH ngày 09/11/2021 của Phòng Tài chính-Kế hoạch về việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành và các báo cáo khác theo định kỳ; Công văn số 106/PTCKH ngày 31/01/2023 của Phòng Tài chính-Kế hoạch về việc quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách năm 2022; Công văn số 52/PTCKH ngày 08/01/2024 của Phòng Tài chính-Kế hoạch về việc quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách năm 2023; đồng thời, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND quận giải quyết các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền quy định.

**3. Tổng hợp về số lượng về giá trị các dự án, hạng mục công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2024 đã quyết toán xong, chưa quyết toán hoặc quyết toán nhưng chưa được thẩm tra, phê duyệt quyết toán do quận, huyện quản lý. Trong đó, cần quan tâm đi sâu phân tích một số nội dung sau:**

- Số lượng và giá trị các dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán theo thời gian quy định: 14 hồ sơ (*Đính kèm danh mục cụ thể*). Nguyên nhân: Do chưa tổng hợp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, phải bổ sung nhiều lần làm mất thời gian kiểm tra, xử lý lại; Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư kiểm tra các chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân đôi khi còn chưa phù hợp, với quy mô, loại, cấp công trình được duyệt.

- Số lượng và giá trị các dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa được thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo thời gian quy định: 19 hồ sơ (*Đính kèm danh mục cụ thể*). Nguyên nhân:

+ Đang thực hiện thẩm tra quyết toán theo quy định.

+ Thành phần hồ sơ chưa phù hợp với quy định; một số Chủ đầu tư sử dụng biểu mẫu thanh toán, để lập hồ sơ quyết toán, nên có nhiều thông tin thừa, thiếu, phải điều chỉnh, bổ sung.

+ Do vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nên một số dự án kéo dài thời gian thực hiện.

+ Mất nhiều thời gian để thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, dẫn đến thời gian lập hồ sơ báo cáo quyết toán bị kéo dài.

- Số lượng và giá trị các dự án hoàn thành đã quyết toán xong, nhằm đánh giá đầy đủ về tình hình và kết quả công tác quyết toán các dự án, công trình đầu tư đã hoàn thành: 121 hồ sơ (*Đính kèm danh mục cụ thể*).

**3. Đánh giá tình hình lập hồ sơ gửi thẩm tra quyết toán của các chủ đầu tư (về tính kịp thời theo quy định về thời gian nộp hồ sơ, chất lượng hồ sơ để nghị thẩm tra quyết toán). Tình hình hướng dẫn của ngành chuyên môn đối với các đơn vị đến gửi hồ sơ, tài liệu để thực hiện công tác thanh toán, quyết toán có rõ ràng, cụ thể hay không:**

Hiện nay, công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công được sự hướng dẫn của

cơ quan cấp trên, nên thời gian qua quận Ninh Kiều đã tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Công tác quản lý, lưu trữ, lập hồ sơ, trình thẩm tra, phê duyệt chưa thống nhất trong cùng đơn vị chủ đầu tư (mỗi chuyên viên có cách xử lý khác nhau), hồ sơ thừa, thiếu khác nhau, dẫn đến việc kiểm tra hồ sơ của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận phải theo dõi, xử lý lại hồ sơ, gây mất nhiều thời gian, công sức.

Số lượng công chức phụ trách công tác quản lý dự án, thẩm tra quyết toán còn hạn chế và năng lực, kinh nghiệm, việc áp dụng các quy định về đầu tư, quyết toán của công chức không đồng bộ, không thống nhất,... dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung thủ tục trong quá trình thẩm tra quyết toán, gây chậm trễ trong việc lập hồ sơ, thẩm tra quyết toán. Có 01 trường hợp chậm lập báo cáo quyết toán so với thời gian quy định.

**4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành:** Các Chủ đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp tốt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác quyết toán các dự án hoàn thành; thảo luận và thống nhất về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trong quá trình thẩm tra và trước khi trình phê duyệt quyết toán.

**5. Đánh giá chung về kết quả đạt được; những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện.**

Quận Ninh Kiều thực hiện công tác lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và công tác thẩm tra phê duyệt dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn đầu tư công một cách suôn sẻ, đạt kết quả tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về những khó khăn, hạn chế:

- Trong quá trình thực hiện thường gặp một số vướng mắc trong các bước thủ tục như: (1) Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản. (2) Việc chấp hành trình tự đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng. (3) Việc chấp hành trình tự đấu thầu của các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. (4) Việc tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng trong ký kết hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

- Thủ tục đầu tư xây dựng dự án phải áp dụng nhiều Luật, quy định như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,... và các nghị định, thông tư hướng dẫn, có tính chất, phạm vi điều chỉnh khác nhau, phải nghiên cứu kỹ, để xác định đúng thẩm quyền, tính hợp pháp, giá trị chi phí quyết toán cho phù hợp quy định.

- Do số lượng công chức phụ trách công tác quản lý dự án, thẩm tra quyết toán còn hạn chế và năng lực chưa đồng đều, nên việc lập, thẩm tra quyết toán đôi khi còn chậm, thành phần hồ sơ chưa đầy đủ.

- Ngoài ra, việc thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng quyết toán cũng gây khó khăn khi chuyển tiếp thực hiện các thủ tục theo quy định mới, đặc biệt là đối với các dự án đang thực hiện, có thời gian kéo dài.



**6. Nêu một số giải pháp để khắc phục của đơn vị trong thời gian tới, nhất là đối với các dự án hoàn thành chưa tất toán dứt điểm kéo dài nhiều năm do nguyên nhân khách quan**

Quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng tăng cường nghiên cứu, tham mưu, trình UBND quận xem xét ban hành các văn bản hướng dẫn về thủ tục đầu tư, quản lý dự án, thủ tục quyết toán cho các chủ đầu tư và cơ quan thẩm tra quyết toán, để đảm bảo đồng bộ thủ tục khi thực hiện, đúng quy định.

Các chủ đầu tư và cơ quan thẩm tra quyết toán tiếp tục phối hợp tốt, để xử lý các vấn đề còn vướng mắc, trở ngại trong quá trình thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán. Nếu cần thiết sẽ tổ chức mời lãnh đạo, chuyên viên phụ trách hợp hoặc gửi văn bản đến các cơ quan chuyên môn cấp trên để được hướng dẫn xử lý, giải quyết.

**II. BÀN GIAO CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

**1. Các quy định pháp luật về công tác quản lý Nhà nước về bàn giao và tiếp nhận công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng:**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Các quy định, hướng dẫn khác có liên quan.

**2. Tổng quan về các dự án, hạng mục công trình xây dựng cơ bản do các đơn vị thành phố làm chủ đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều đã hoàn thành đưa vào sử dụng:**

Được sự quan tâm của thành phố, trên địa bàn quận Ninh Kiều đã được nhiều đơn vị chủ đầu tư thành phố như: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban Quản lý dự án ODA thành phố), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố,..., thực hiện nhiều dự án, công trình, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị.

**a) Các dự án, hạng mục công trình đã được tiếp nhận:**

- Các dự án do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư:

+ Đường giao thông số 9 cạnh Bệnh viện Ung bướu và Đường giao thông số 11 cạnh Rạch Rau Răm

+ Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư thuộc Khu đô thị Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923)

- Các gói thầu do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư:

+ CT-PW-1.5: Hẻm 132, 51 đường 3/2. Bổ sung hẻm nhánh hẻm 51, 132, hẻm 112, 229 đường 3/2, hẻm 1 Lý Tự Trọng.

+ CT-PW-1.8: LIA 17, LIA 18, LIA 23, LIA 24: Hẻm 160 và hẻm nhánh; hẻm 172 và hẻm nhánh; hẻm 232; hẻm 278; hẻm 304; hẻm 216; hẻm 34, hẻm 35 và hẻm nhánh; hẻm 52, hẻm 67; hẻm rạch Mít Nài; hẻm 151; hẻm nhánh đường Trần Ngọc Quế; hạng mục rạch Bà Nga. Bổ sung các hẻm 118-120 Trần Phú, 85, 87 Phạm Ngũ Lão, 132/42 Hùng Vương, 50 Trần Hoàng Na, hẻm 388 đường 30/4, hẻm 111 đường CMT8.

+ CT-PW-1.9: LIA 27: Hẻm 42 và hẻm 62 đường Trần Việt Châu. LIA 28: Hẻm 359, hẻm 311 đường Nguyễn Văn Cừ.

+ CT-PW-1.11: LIA 20, LIA 21, LIA 22: Hẻm 3 và hẻm nhánh, hẻm tổ 1, hẻm tổ 2 và hẻm nhánh, đường Trần Vĩnh Kiệt và hẻm nhánh.

+ CT-PW-2.3: Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Việt Hồng.

+ CT-PW-2.9: Chống ngập cục bộ quận Ninh Kiều. Công viên Hùng Vương. Hẻm 12 đường 3/2, hẻm 15 đường Trần Văn Hoài, hẻm 53 Lê Lai.

+ CT-PW-2.4: Hồ Bún Xáng: CT-PW-2.4.1; CT-PW-2.4.2; CT-PW-2.4.3; CT-PW-2.4.4; CT-PW-2.4.5; CT-PW-2.4.6; CT-PW-2.4.7; CT-PW-2.4.8

+ CT-PW-2.5: Hệ thống thoát nước lưu vực Hồ Bún Xáng

+ CT-PW-2.6: Rạch Ngõng

+ CT-PW-2.14: Trường mầm non KDC 91B, Trường Thới Nhựt 1. Trường Thới Nhựt 2.

+ CT-PW-2.15: Đường nối Nguyễn Văn Linh, đường cặp hàng rào Trường Đại học Cần Thơ. Hàng rào Trường Đại học Cần Thơ.

+ CT-PW-1.15: Cải tạo Rạch Cái Sơn – Mương Khai (đoạn từ Km0-Km1+695).

+ CT-PW-1.3: Thi công kè sông Cần Thơ từ Km3+000 đến cuối tuyến thuộc Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ.

+ CT-PW-2.17: Thảm nhựa các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ.

+ CT3-PW-2.1: Hạng mục cây xanh, hệ thống bơm nước tự động, hệ thống chiếu sáng và chiếu sáng mỹ thuật thuộc gói thầu Xây dựng cầu Quang Trung.

**b) Các dự án, hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng chưa thực hiện bàn giao cho quận quản lý:**

- Một số hạng mục thuộc gói thầu CT-PW-1.8: Bổ sung các hẻm 118-120 Trần Phú, 85, 87 Phạm Ngũ Lão, 132/42 Hùng Vương, 50 Trần Hoàng Na, hẻm 388 đường 30/4, hẻm 111 đường Cách mạng Tháng Tám đã được Sở Xây dựng cơ bản thống nhất chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện phần xây dựng: Đề nghị Ban Quản lý dự án ODA thành phố cung cấp văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC của Công an thành phố Cần Thơ đối với hạng mục cấp nước PCCC tại Công văn số 3155/SXD-CCGĐXD ngày 08/10/2020.

- Hạng mục hào kỹ thuật và hệ thống thoát nước Dự án đường Trần Hoàng Na do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư.

- Ngoài ra, các gói thầu/hạng mục công trình đã hoàn thành, nhưng chưa được Sở Xây dựng thành phố, nên UBND quận Ninh Kiều chưa có cơ sở để tiếp nhận quản lý, khai thác, vận hành theo quy định như: Các gói thầu thuộc Dự án 3

do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư: Kè sông Cần Thơ; kè rạch Cái Sơn; cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước 32 tuyến đường trên địa bàn quận,...

**3. Công tác phối hợp với các chủ đầu tư, Sở ngành thành phố kiểm tra tiếp nhận các dự án, hạng mục công trình:** Trên cơ sở bàn giao hồ sơ từ các chủ đầu tư, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cũng được UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố kiểm tra tiếp nhận theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

#### **4. Thuận lợi, khó khăn, giải pháp thời gian tới**

**a) Thuận lợi:** Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, các địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra thông báo cho các Chủ đầu tư kịp thời, xử lý, khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết tại các dự án nhằm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn khi sử dụng công trình.

#### **b) Nguyên nhân, hạn chế khó khăn:**

Theo quy định tại Điều 124 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng, quy định:

*“1. Việc bàn giao công trình xây dựng phải tuân thủ các quy định sau:*

*a) Đã thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng;*

*b) Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.*

*2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận công trình theo đúng hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. Người tham gia bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình bàn giao công trình xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không đồng thời là người quản lý sử dụng công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình xây dựng cho chủ quản lý sử dụng công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Việc bàn giao công trình xây dựng phải được lập thành biên bản.*

*3. Khi bàn giao công trình xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng phải giao cho chủ đầu tư các tài liệu gồm bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình, danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan.*

*4. Trường hợp chưa bàn giao được công trình cho chủ quản lý sử dụng thì chủ đầu tư có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành công trình xây dựng.”*

Do đó, việc tiếp nhận quản lý, khai thác, vận hành các hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Dự án 2) chưa được Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, nên quận Ninh Kiều chưa tiếp nhận quản lý vận hành, khai thác các gói thầu/hạng mục công trình nêu trên.

Mặt khác, do chưa được tiếp nhận quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, sửa chữa, nên một số hạng mục/công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân như: Đường Trần Vĩnh Kiệt, đường dân sinh hai bên cầu Quang Trung, cầu Trần Hoàng Na, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí tại các công viên, tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn quận bị hư hỏng, không hoạt động (hẻm 12, đường 3 Tháng 2; hẻm 111, đường Cách Mạng Tháng Tám; hẻm 15, đường Trần Văn Hoài; hẻm Liên tổ 11, hẻm Liên tổ 3-4, đường Nguyễn Văn Linh; hẻm 120, đường Trần Phú, hẻm 85-87, đường Phạm Ngũ Lão; đường Trần Nam Phú;...).

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Thường trực Thành ủy; HĐND – UBND thành phố và các Sở, ban, ngành thành phố thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm, máy móc, vật tư, thiết bị đầy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình theo kế hoạch được duyệt. Đồng thời, đối với các dự án, công trình đang thi công, thì sớm thực hiện hoàn thành, chủ động phối hợp với các Sở chuyên ngành tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu và tổng hợp hồ sơ pháp lý bàn giao về cho địa phương tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác theo quy định.

Kiến nghị UBND thành phố sớm đầu tư nâng cấp bờ kè sông Cần Thơ (đoạn cấp công viên Ninh Kiều) để tạo thành đê bao khép kín, ngăn nước thủy triều tràn vào khu vực trung tâm quận Ninh Kiều và hoàn chỉnh các hạng mục còn thiếu của Hồ Bún Xáng (hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, cầu nối từ hẻm lò mổ qua hẻm 9 đường Mậu Thân,...) nhằm phát huy hiệu quả của dự án.

Ngoài ra, trong thời gian chờ tiếp nhận, bàn giao các hạng mục/công trình cho địa phương quản lý, UBND quận Ninh Kiều đề nghị các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công tiếp tục quản lý, vận hành và thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo đúng quy định, đảm bảo an toàn.

UBND quận tiếp tục theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nội dung trên./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Phòng TC-KH quận;
- Các Chủ đầu tư: Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng GD&ĐT quận;
- Ban QLDA&PTQĐ quận;
- Lưu: VT, PDuy.

**Đính kèm:** 02 phụ lục.



**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Trung Trứ**

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN**  
(Kèm theo Công văn số **3537** /UBND-XDDT ngày **16** tháng 8 năm 2024)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
	2016-06/2024	121	1.431.813,34	1.214.155,72	813.452,17	89.993,28	1.212.344,5	813.130,84	89.986,80	(1.811,25)	(321,33)	(6,48)	
<b>I</b>	<b>Năm quyết toán 2016</b>	<b>14</b>	<b>156.521,12</b>	<b>122.016,97</b>	<b>81.123,40</b>	<b>9.003,04</b>	<b>121.524,24</b>	<b>81.111,93</b>	<b>9.002,56</b>	<b>(492,73)</b>	<b>(11,47)</b>	<b>(0,48)</b>	
<b>1</b>	<b>Dự án, công trình:</b>												
1	Nhà Văn hóa phường Xuân Khánh	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều	3.672,87	3.286,06	2.326,22	220,39	3.285,15	2.326,22	220,39	(0,91)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.326,22			2.326,22		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					220,39			220,39	-	-	-	
2	Trường Tiểu học Cái Khế 3	"	14.793,31	12.176,63	9.005,45	1.970,82	12.165,78	9.005,45	1.970,82	(10,85)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				9.005,45			9.005,45		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.970,82			1.970,82	-	-	-	
3	Cải tạo, nâng cấp lối đi bờ kè Công viên Ninh Kiều (đoạn từ tượng đài Bác Hồ đến tiếp giáp nhà hàng Ninh Kiều)	"	1.723,95	1.582,85	1.458,73	-	1.582,52	1.458,73	-	(0,33)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.458,73			1.458,73		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
4	Đường cấp bờ kè rạch Khai Luông, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	"	9.598,32	7.777,06	4.467,22	-	7.753,59	4.467,22	-	(23,47)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				4.467,22			4.467,22		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	



STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
5	Nâng cấp các trục đường trong khu dân cư 148, phường Hưng Lợi	Ban Quản lý dự án quận Ninh Kiều	4.917,20	4.344,88	3.988,78	-	4.343,42	3.988,78	-	(1,46)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				3.988,78			3.988,78		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
6	Nâng cấp trục đường qua Trường tiểu học Lê Lợi trong Khu dân cư Hàng Bàng	Ban Quản lý dự án quận Ninh Kiều	3.158,10	2.848,12	2.601,71	-	2.834,05	2.601,71	-	(14,06)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.601,71			2.601,71		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
7	Trường tiểu học Xuân Khánh 2, quận NK	Ban Quản lý dự án quận Ninh Kiều	23.304,46	16.420,00	12.757,00	2.230,00	16.342,00	12.748,07	2.230,00	(78,00)	(8,93)	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				12.757,00			12.748,07		-	(8,93)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					2.230,00			2.230,00	-	-	-	
8	Trường Trung học cơ sở An Hòa 2, quận Ninh Kiều, giai đoạn 2	"	50.414,85	32.521,00	11.403,00	326,00	32.387,00	11.403,11	325,52	(134,00)	0,10	(0,48)	
	<i>gói thầu số 1</i>				11.403,00			11.403,11		-	0,10	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					326,00			325,52	-	-	(0,48)	
9	Trường Tiểu học Cái Khế 1	"	20.065,87	18.961,00	14.951,00	2.323,80	18.810,56	14.951,34	2.323,80	(150,44)	0,34	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				14.951,00			14.951,34		-	0,34	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					2.323,80			2.323,80	-	-	-	
10	Trường Tiểu học An Phú	"	21.500,00	19.067,00	15.739,00	1.567,00	18.987,00	15.738,61	1.567,00	(80,00)	(0,39)	-	Thanh tra BXD
	<i>gói thầu số 1</i>				15.739,00			15.738,61		-	(0,39)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.567,00			1.567,00	-	-	-	
11	Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Văn Cừ-Võ Văn Kiệt-Mậu Thân	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	1.062,45	1.038,80	948,34	-	1.037,83	948,34	-	(0,97)	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
	<i>gói thầu số 1</i>				948,34			948,34		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
12	Sửa chữa hội trường làm việc của UBMTTQ VN Q.NK	"	1.109,03	1.032,54	598,38	365,04	1.031,85	595,79	365,04	(0,68)	(2,59)	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				598,38			595,79		-	(2,59)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					365,04			365,04	-	-	-	
13	Nâng cấp công viên khu dân cư 178, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều	"	658,88	431,16	394,40	-	433,61	394,40	-	2,45	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				394,40			394,40		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
14	Duy tu, sửa chữa Cổng chào thành phố Cần Thơ	"	541,83	529,88	484,17	-	529,88	484,17		(0,00)	-	-	Thanh tra TP
	<i>gói thầu số 1</i>				484,17			484,17		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>Năm quyết toán 2017</b>	<b>24</b>	<b>145.809,23</b>	<b>133.641,74</b>	<b>83.324,70</b>	<b>16.212,48</b>	<b>133.634,28</b>	<b>83.316,21</b>	<b>16.212,48</b>	<b>(7,46)</b>	<b>(8,49)</b>	<b>-</b>	
<b>1</b>	<b>Dự án, công trình:</b>									-	-	-	
1	Trường Tiểu học Phan Bội Châu	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều	14.959,76	14.949,57	11.336,76	2.240,00	14.955,44	11.336,76	2.240,00	5,87	-	-	Thanh tra BXD
	<i>gói thầu số 1</i>				11.336,76			11.336,76		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					2.240,00			2.240,00	-	-	-	
2	Nâng cấp, mở rộng đường Mậu Thân nối dài ( đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Vành Đai Phi Trường),	"	13.187,28	11.882,26	3.925,88	-	11.887,94	3.925,88	-	5,68	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
	<i>gói thầu số 1</i>				3.925,88			3.925,88		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
3	Kho lưu trữ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	"	14.980,88	14.761,23	10.460,20	3.080,05	14.767,80	10.460,20	3.080,05	6,57	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				10.460,20			10.460,20		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					3.080,05			3.080,05	-	-	-	
4	Trường Mầm non Cái Khế quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	"	11.039,71	10.084,05	7.388,12	1.704,96	10.090,90	7.388,12	1.704,96	6,85	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				7.388,12			7.388,12		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.704,96			1.704,96	-	-	-	
5	Trường Mầm non Sơn Ca, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	"	13.108,28	11.514,15	8.694,21	1.699,00	11.520,63	8.694,21	1.699,00	6,48	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				8.694,21			8.694,21		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.699,00			1.699,00	-	-	-	
6	Trụ sở Ban Chi huy quân sự phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều	"	3.005,10	2.409,23	1.883,02	253,99	2.402,74	1.883,02	253,99	(6,49)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.883,02			1.883,02		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					253,99			253,99	-	-	-	
7	Cơ sở hạ tầng đường quanh công viên nước, phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều	<b>19.461,26</b>	18.473,68	2.173,83	-	18.449,56	2.173,83	-	(24,11)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.173,83			2.173,83		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
8	Trụ sở Ban Chi huy quân sự phường Cái Khế, quận Ninh Kiều	"	2.200,60	1.892,90	1.441,77	209,23	1.894,71	1.441,77	209,23	1,81	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.441,77			1.441,77		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					209,23			209,23	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
9	Trụ sở các cơ quan Nhà nước phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều	"	9.791,93	9.194,90	7.141,47	1.250,00	9.194,87	7.141,47	1.250,00	(0,03)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				<i>7.141,47</i>			<i>7.141,47</i>		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					<i>1.250,00</i>			<i>1.250,00</i>	-	-	-	
10	Trạm Y tế phường Thới Bình, quận Ninh Kiều	"	3.559,29	3.131,66	2.520,64	289,10	3.134,60	2.520,64	289,10	2,94	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				<i>2.520,64</i>			<i>2.520,64</i>		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					<i>289,10</i>			<i>289,10</i>	-	-	-	
11	Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường An Phú, quận Ninh Kiều	"	2.326,78	1.965,08	1.363,22	389,95	1.959,27	1.363,22	389,95	(5,81)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				<i>1.363,22</i>			<i>1.363,22</i>		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					<i>389,95</i>			<i>389,95</i>	-	-	-	
12	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở cơ quan phường Cái Khế, quận Ninh Kiều	"	2.185,92	2.065,04	963,18	927,99	2.056,30	963,18	927,99	(8,74)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				<i>963,18</i>			<i>963,18</i>		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					<i>927,99</i>			<i>927,99</i>	-	-	-	
13	Nhà Văn hóa phường An Lạc, quận Ninh Kiều	"	4.532,92	2.884,55	2.078,15	269,24	2.883,95	2.078,15	269,24	(0,60)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				<i>2.078,15</i>			<i>2.078,15</i>		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					<i>269,24</i>			<i>269,24</i>	-	-	-	
14	Đường và cơ sở hạ tầng quanh công viên nước đến công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều	"	13.853,34	12.682,37	11.611,10	-	12.681,26	11.611,10	-	(1,11)	-	-	Thanh tra BXD
	<i>gói thầu số 1</i>				<i>11.611,10</i>			<i>11.611,10</i>		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
15	Mua sắm trang thiết bị Trường Tương lai quận Ninh Kiều,	"	1.475,29	1.202,31	-	1.111,50	1.202,36	-	1.111,50	0,05	-	-	
	<i>gói thầu số</i>				-			-		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>					1.111,50			1.111,50	-	-	-	
16	Cải tạo công viên Sông Hậu (đoạn tiếp giáp cầu đi bộ), quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	1.861,57	1.746,47	1.605,81	-	1.729,07	1.605,81	-	(17,39)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.605,81			1.605,81		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
17	Cải tạo, SC các trụ sở CQ thuộc Q.NK	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	1.814,33	1.655,79	1.184,27	315,66	1.645,75	1.175,78	315,66	(10,03)	(8,49)	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.184,27			1.175,78		-	(8,49)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					315,66			315,66	-	-	-	
18	Cải tạo, mở rộng Trường mẫu giáo An Nghiệp, quận Ninh Kiều	Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều	5.534,00	5.158,84	3.969,38	601,72	5.189,44	3.969,38	601,72	30,60	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				3.969,38			3.969,38		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					601,72			601,72	-	-	-	
19	Mua sắm thiết bị Trường mầm non Thới Nhứt 2, quận Ninh Kiều	"	2.236,00	1.695,38	-	1.558,00	1.695,38	-	1.558,00	-	-	-	
	<i>gói thầu số</i>				-			-		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>					1.558,00			1.558,00	-	-	-	
20	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phụng Hồng, quận Ninh Kiều	"	379,00	334,13	299,89	-	334,1	299,9	-	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				299,89			299,9		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			0,00	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
21	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương	"	1.072,00	1.001,91	759,00	153,50	1.001,91	759,00	153,50	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				759,00			759,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					153,50			153,50	-	-	-	
22	Cải tạo, sửa chữa Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều	"	1.206,00	1.089,62	830,82	158,60	1.089,62	830,82	158,60	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				830,82			830,82		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					158,60			158,60	-	-	-	
23	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều	"	1.081,00	1.006,99	915,78	-	1.006,99	915,78	-	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				915,78			915,78		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
24	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều	"	957,00	859,66	778,19	-	859,66	778,19	-	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				778,19			778,19		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
<b>III</b>	<b>Năm quyết toán 2018</b>	<b>18</b>	<b>170.488,67</b>	<b>147.645,58</b>	<b>101.326,81</b>	<b>21.786,63</b>	<b>147.202,02</b>	<b>101.325,81</b>	<b>21.786,63</b>	<b>(443,55)</b>	<b>(1,00)</b>	<b>-</b>	
	<b>Dự án, công trình:</b>									-	-	-	
1	Trường THCS An Khánh	Ban QLDA và PTQĐ quận Ninh Kiều,	47.857,91	46.004,00	36.643,00	5.868,00	45.866,00	36.643,00	5.868,00	(138,00)	-	-	Kiểm toán NN
	<i>gói thầu số 1</i>				36.643,00			36.643,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					5.868,00			5.868,00	-	-	-	
2	Trường THCS Lương Thế Vinh	"	13.850,00	11.111,00	9.526,00	725,00	11.039,00	9.525,00	725,00	(72,00)	(1,00)	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				9.526,00			9.525,00		-	(1,00)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					725,00			725,00	-	-	-	
3	Trường tiểu học Cái Khế 2	"	43.522,16	38.467,00	26.274,00	3.503,00	38.267,00	26.274,00	3.503,00	(200,00)	-	-	Kiểm toán NN

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
	<i>gói thầu số 1</i>				26.274,00			26.274,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					3.503,00			3.503,00	-	-	-	
4	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn Khu tái định cư Búng Xáng)	"	2.826,99	2.747,00	939,00		2.740,00	939,00	-	(7,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				939,00			939,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
5	Sửa chữa các phòng chức năng Quận Ủy Ninh Kiều	"	1.133,29	1.056,00	959,00		1.054,00	959,00		(2,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				959,00			959,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
6	Đường Trần Bạch Đằng (1/2 phần đường còn lại đoạn qua khu dân cư Hồng Quang)	"	7.080,90	4.010,00	1.432,00		4.003,00	1.432,00		(7,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.432,00			1.432,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
7	Sửa chữa Phòng khánh tiết Quận Ủy Ninh Kiều	"	867,33	782,00	682,00		782,00	682,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				682,00			682,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
8	Trường THCS An Lạc	"	26.064,00	21.580,00	13.916,00	5.637,00	21.580,00	13.916,00	5.637,00	-	-	-	Thanh tra BXD; Kiểm toán NN
	<i>gói thầu số 1</i>									-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>									-	-	-	
9	Hệ thống hội nghị trực tuyến giữa quận Ninh Kiều và 13 phường	"	3.162,00	3.084,00		2.920,00	3.084,00		2.920,00	-	-	-	
	<i>gói thầu số</i>					-			-	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>					2.920,00			2.920,00	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
10	Nâng cấp, mở rộng hẻm 72 đường Nguyễn Trãi	"	6.675,00	3.077,00	1.133,00		3.074,00	1.133,00		(3,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.133,00			1.133,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-		
11	Trạm Y tế phường An Nghiệp	"	3.488,00	3.296,00	2.786,00	196,00	3.294,00	2.786,00	196,00	(2,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.786,00			2.786,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					196,00			196,00	-	-	-	
12	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở cơ quan phường Thới Bình	"	1.822,00	1.763,00	1.404,00	157,00	1.762,00	1.404,00	157,00	(1,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.404,00			1.404,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					157,00			157,00	-	-	-	
13	Công, hàng rào Trường mầm non Tuổi Ngọc	"	1.704,00	1.549,00	189,00		1.544,00	189,00		(5,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				189,00			189,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-		
14	Nhà văn hóa phường An Hội	"	2.419,00	1.991,00	1.513,00	241,00	1.989,00	1.513,00	241,00	(2,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.513,00			1.513,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					241,00			241,00	-	-	-	
15	Cải tạo, mở rộng trường MG Hưng Lợi	Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều	3.675,00	3.576,00	2.762,00	474,00	3.576,00	2.762,00	474,00	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.762,00			2.762,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					474,00			474,00	-	-	-	
16	Mua sắm thiết bị Trường mầm non 91B, quận Ninh Kiều.	"	2.730,73	2.045,89		1.894,56	2.041,33		1.894,56	(4,55)	-	-	
	<i>gói thầu số</i>				-			-		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>					1.894,56			1.894,56	-	-	-	





STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
17	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Ninh Kiều	"	1.142,06	1.063,21	773,05	171,07	1.063,21	773,05	171,07	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				773,05			773,05		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					171,07			171,07	-	-	-	
18	Nâng cấp, cải tạo hẻm 146 đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều	"	468,32	443,49	395,75		443,49	395,75		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				395,75			395,75		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
<b>IV</b>	<b>Năm quyết toán 2019</b>	<b>18</b>	<b>106.198,33</b>	<b>95.722,25</b>	<b>62.789,29</b>	<b>7.212,22</b>	<b>95.565,2</b>	<b>62.653,71</b>	<b>7.212,22</b>	<b>(157,00)</b>	<b>(135,58)</b>	<b>-</b>	
1	Trường mầm non Hoàng Anh	"	11.480,0	10.254,0	7.896,4	1.259,60	10.254,00	7.896,37	1.259,60	-	-	-	Thanh tra BXD
	<i>gói thầu số 1</i>				7.896,4			7.896,37		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.259,60			1.259,60	-	-	-	
2	Trường mầm non 8 tháng 3	"	14.448,0	12.973,0	10.185,3	1.468,00	12.974,00	10.185,35	1.468,00	1,00	-	-	Thanh tra BXD; Kiểm toán NN
	<i>gói thầu số 1</i>				10.185,3			10.185,35		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.468,00			1.468,00	-	-	-	
3	Trường mầm non Anh Đào	"	12.490,0	12.093,0	9.381,4	1.333,36	12.081,00	9.381,40	1.333,36	(12,00)	-	-	Thanh tra BXD
	<i>gói thầu số 1</i>				9.381,4			9.381,40		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.333,36			1.333,36	-	-	-	
4	Trạm Y tế phường An Phú	"	2.864,0	2.544,0	2.050,9	211,6	2.544,0	2.050,9	211,6	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.050,9			2.050,9		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					211,62			211,62	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
5	Hoàn chỉnh giai đoạn 1 đường Lê Lợi (từ Nhà thi đấu đa năng - Vòng xoay cồn Cái Khê)	"	14.020,0	12.232,0	1.587,2	-	12.225,00	1.587,23	-	(7,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.587,2			1.587,23		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
6	Trụ sở cơ quan phường An Nghiệp	"	11.929,0	11.401,0	5.254,6	906,80	11.401,00	5.254,59	906,80	-	-	-	Thanh tra BXD
	<i>gói thầu số 1</i>				5.254,6			5.254,59		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					906,80			906,80	-	-	-	
7	Trụ sở cơ quan phường Xuân Khánh	"	9.076,0	7.125,0	5.144,7	1.156,86	7.134,00	5.144,72	1.156,86	9,00	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				5.144,7			5.144,72		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.156,86			1.156,86	-	-	-	
8	Xây dựng CSHT phần điều chỉnh cục bộ 02 khu cao tầng đa chức năng trong Khu tái định cư Thới Nhựt 2	"	3.774,0	3.527,0	3.189,8	-	3.390,00	3.054,26	-	(137,00)	(135,55)	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				3.189,8			3.054,26		-	(135,55)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
9	Nâng cấp các tuyến đường trong Khu dân cư Hàng Bàng	"	8.430,0	7.775,0	5.064,3	-	7.761,00	5.064,33	-	(14,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				5.064,3			5.064,33		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
10	Trung tâm văn hóa thể thao phường An Phú	"	6.528,0	5.291,0	3.964,7	540,6	5.296,0	3.964,7	540,6	5,00	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				3.964,7			3.964,7		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					540,65			540,65	-	-	-	
11	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều-	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	1.431,86	1.342,9	931,4	296,3	1.340,9	931,4	296,3	(2,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				931,4			931,4		-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
	<i>gói thầu số 2</i>					296,31			296,31	-	-	-	
12	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở cơ quan Mặt trận tổ quốc quận Ninh Kiều-	"	1.051,889	1.030,1	892,0	-	1.030,1	892,0		-	(0,03)	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				892,0			892,0		-	(0,03)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
13	Sửa chữa các trạm Y tế phường thuộc quận NK	"	879	812,0	740,0	-	812,00	740,00	-	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				740,0			740,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
14	Duy tu, sửa chữa một số tuyến đường động nước cục bộ trên địa bàn quận Ninh Kiều	"	4.881,62	4.608,8	4.170,0	-	4.608,8	4.170,0		(0,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				4.170,0			4.170,0		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					0,00			0,00	-	-	-	
15	Cải tạo sc Hội Đông Y cho Hội Đông Y và Chũ thập đồ quận Ninh Kiều	"	1.029,0	998,4	825,04	39,02	998,36	825,04	39,02	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				825,04			825,04		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					39,02			39,02	-	-	-	
16	Nâng cấp cải tại Hẻm 93 Trần Hưng Đạo phường An Phú q NK	"	532,1	492,84	437,23	-	492,84	437,23	-	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				437,23			437,23		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
17	Trụ sở làm việc của UBND + Trạm Y tế phường An Khánh và Cơ sở điều trị Methadone q NK	"	978,5	880,55	771,81	-	880,55	771,81	-	0,00	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				771,81			771,81		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
18	Nâng cấp cải tạo Hẻm 79 đường Trần Phú phường Cái Khế q NK	"	375,3	341,68	302,39	-	341,68	302,39	-	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				302,39			302,39		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
<b>V</b>	<b>Năm quyết toán 2020</b>	<b>9</b>	<b>134.938,0</b>	<b>106.495,4</b>	<b>83.439,14</b>	<b>12.060,18</b>	<b>106.453,77</b>	<b>83.438,14</b>	<b>12.060,18</b>	<b>(41,68)</b>	<b>(1,00)</b>	<b>-</b>	
1	Trường mầm non 1/6	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều	17.964,0	13.604,0	9.888,59	2.210,27	13.602,00	9.887,59	2.210,27	(2,00)	(1,00)	-	Thanh tra BXD
	<i>gói thầu số 1</i>				9.888,59			9.887,59		-	(1,00)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					2.210,27			2.210,27	-	-	-	
2	Cải tạo nâng cấp một số hẻm phường Thới Bình	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	1.983,80	1.965,67	1.808,21	-	1.965,67	1.808,21		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.808,21			1.808,21		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
3	Đường nối giữa khu dân cư 515 với khu dân cư Hồng Trung, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	"	1.419,9	1.290,1	116,49	-	1.286,42	116,49		(3,68)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				116,49			116,49		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
4	Nâng cấp, cải tạo hẻm 79 Trần Phú, phường Cái Khế	"	375,3	341,7	302,39	-	341,68	302,39		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				302,39			302,39		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
5	Trường THCS Đoàn Thị Điểm	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều	72.724,0	54.864,0	45.103,46	5.900,87	54.864,00	45.103,46	5.900,87	-	-	-	Thanh tra BXD; Kiểm toán NN
	<i>gói thầu số 1</i>				45.103,46			45.103,46		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					5.900,87			5.900,87	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
6	Trạm Y tế phường Hưng Lợi	"	2.902,0	2.429,0	1.930,23	155,96	2.429,00	1.930,23	155,96	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.930,23			1.930,23		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					155,96			155,96	-	-	-	
7	Trụ sở cơ quan phường An Hội	"	8.686,0	7.891,0	6.075,23	829,07	7.886,00	6.075,23	829,07	(5,00)	-	-	Thanh tra BXD
	<i>gói thầu số 1</i>				6.075,23			6.075,23		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					829,07			829,07	-	-	-	
8	Trụ sở làm việc và Trung tâm Văn hóa thể thao phường Tân An	"	21.005,0	16.299,0	13.010,78	1.130,25	16.291,00	13.010,78	1.130,25	(8,00)	-	-	Thanh tra BXD; Thanh tra thành phố CT
	<i>gói thầu số 1</i>				13.010,78			13.010,78		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.130,25			1.130,25	-	-	-	
9	Xây mới nhà thi đấu cầu lông; cải tạo, sửa chữa Trụ sở Quận Ủy và HỘND - UBND quận Ninh Kiều	"	7.878,0	7.811,0	5.203,76	1.833,77	7.788,00	5.203,76	1.833,77	(23,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				5.203,76			5.203,76		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.833,77			1.833,77	-	-	-	
<b>VI</b>	<b>Năm quyết toán 2021</b>	<b>10</b>	<b>223.002,4</b>	<b>167.610,5</b>	<b>59.157,43</b>	<b>3.372,00</b>	<b>167.224,98</b>	<b>58.993,64</b>	<b>3.372,00</b>	<b>(385,53)</b>	<b>(163,79)</b>	<b>-</b>	
1	Đường Sông Hậu (đoạn từ đường vào Nhà thi đấu đa năng đến đường quanh công viên nước	UBND- Ban QLDA&PT quỹ đất qNK	64.590,0	23.523,5	8.626,57	-	23.181,89	8.462,72		(341,62)	(163,84)	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				8.626,57			8.462,72		-	(163,84)	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-		-		-	-	-	
2	Đường cạp bờ kè rạch Cái Khế (cầu Cái Khế - Nhị Kiều)-Nhóm B-Dự án năm trước	Ban QLDA&PT quỹ đất qNK	107.510,00	100.308,00	15.313,73	-	100.295,00	15.313,73		(13,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				15.313,73			15.313,73		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-		-		-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
2	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều	"	2.350,00	2.263,00	1.198,20	850,24	2.263,00	1.198,20	850,24	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.198,20			1.198,20		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					850,24			850,24	-	-	-	
3	Trụ sở cơ quan phường An Bình	"	11.931,00	9.359,00	6.877,85	1.286,70	9.359,00	6.877,85	1.286,70	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				6.877,85			6.877,85		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.286,70			1.286,70	-	-	-	
4	Trụ sở cơ quan phường An Hòa	"	8.657,00	6.752,00	4.830,75	970,71	6.753,00	4.830,75	970,71	1,00	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				4.830,75			4.830,75		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					970,71			970,71	-	-	-	
5	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều	"	1.938,00	1.848,00	1.438,27	147,25	1.848,00	1.438,27	147,25	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.438,27			1.438,27		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					147,25			147,25	-	-	-	
6	Xây dựng một phần đường số 1 vào Trường cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ	"	3.038,00	2.301,00	1.999,58	-	2.299,00	1.999,58		(2,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.999,58			1.999,58		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
7	Hồ bơi Trường tiểu học Kim Đồng	"	10.716,00	10.226,00	9.029,73	-	10.219,00	9.029,73		(7,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				9.029,7			9.029,7		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					0,00			0,00	-	-	-	
8	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường An Phú	"	1.314,00	1.293,00	1.024,59	117,11	1.293,0	1.024,6	117,1	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.024,6			1.024,6		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					117,11			117,11	-	-	-	
9	Cải tạo, nâng cấp hẻm 218 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều	Phòng QLĐT qNK	6.071,00	5.580,96	5.058,10		5.557,79	5.058,15		(23,17)	0,05	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				5.058,10			5.058,15		-	0,05	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
10	Cải tạo nâng cấp, mở rộng hẻm 12-20 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh	"	4.887,38	4.156,04	3.760,08	-	4.156,31	3.760,08		0,27	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				3.760,08			3.760,08		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-		
<b>VII</b>	<b>Năm quyết toán 2022</b>	<b>14</b>	<b>194.598,72</b>	<b>161.021,39</b>	<b>109.547,44</b>	<b>3.751,15</b>	<b>160.959,03</b>	<b>109.547,44</b>	<b>3.745,15</b>	<b>(62,36)</b>	<b>-</b>	<b>(6,00)</b>	
1	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Ninh Kiều	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất QNK	1.187,00	1.172,00	1.028,42	-	1.172,00	1.028,42		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.028,4			1.028,4		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-		
2	Đường số 20 Khu tái định cư Thới Nhựt	"	2.629,00	2.369,00	2.081,67	-	2.368,00	2.081,67		(1,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.081,67			2.081,67		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-		
3	Nâng cấp đường Trần Văn Khéo (đoạn từ Lương Định Của đến Công viên Sông Hậu)	"	14.867,00	13.822,00	12.532,14	-	13.813,00	12.532,14		(9,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				12.532,1			12.532,1		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-		
4	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Kho lưu trữ quận Ninh Kiều	"	3.914,0	3.874,00	3.366,51	96,65	3.874,00	3.366,51	96,65	-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				3.366,51			3.366,51		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					96,65			96,65	-	-	-	
5	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Công an quận Ninh Kiều	"	3.676,9	3.613,00	3.198,57	-	3.613,00	3.198,57		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				3.198,57			3.198,57		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-		
6	Xây dựng mới và cải tạo Trường tiểu học An Bình 1	"	27.077,0	21.808,00	18.818,76	853,50	21.793,00	18.818,76	853,50	(15,00)	-	-	Thanh tra SKHĐT
	<i>gói thầu số 1</i>				18.818,76			18.818,76		-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
	<i>gói thầu số 2</i>					853,50			853,50	-	-	-	
7	Nâng cấp, mở rộng đường 3/2 (cầu Đầu Sáu - cầu Cái Răng)	"	67.551,6	48.985,00	22.403,15	-	48.985,00	22.403,15		-	-	-	Thanh tra SKHĐT
	<i>gói thầu số 1</i>				22.403,15			22.403,15		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
8	Mở rộng Trường tiểu học An Bình 3	"	33.606,2	27.766,00	12.812,49	1.979,00	27.758,00	12.812,49	1.979,00	(8,00)	-	-	Thanh tra thành phố CT
	<i>gói thầu số 1</i>				12.812,49			12.812,49		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					1.979,00			1.979,00	-	-	-	
9	Cải tạo, sửa chữa các Trạm Y tế phường, quận Ninh Kiều	"	3.040,88	2.959,81	2.580,52		2.959,81	2.580,52		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.580,5			2.580,5		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					0,00			0,00	-	-	-	
10	Cải tạo, mở rộng Trường mầm non Ánh Dương, quận Ninh Kiều	Phòng Giáo dục và ĐT qNK	2.956,00	2.767,00	1.652,00	822,00	2.761,00	1.652,00	816,00	(6,00)	-	(6,00)	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.652,00			1.652,00		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					822,00			816,00	-	-	(6,00)	
11	Cải tạo hạ tầng xanh công viên dọc bờ kè Rạch Ngỗng, KDC Thới Nhựt 2, p.An Khánh.	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	12.010,00	11.719,00	10.747,37	-	11.719,00	10.747,37		-	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				10.747,37			10.747,37		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
12	Cải tạo, nâng cấp một số hẻm Phường Cái Khế, Hẻm 60 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi và hẻm 114 đường Cách Mạng Tháng Tám	"	2.328,0	1.873,4	1.642,15	-	1.873,27	1.642,15		(0,14)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				1.642,15			1.642,15		-	-	-	



STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TU	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
13	Cải tạo, nâng cấp hẻm 2 đường 3/2 và hẻm 661 đường 30/4 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.	"	5.672,9	4.993,7	4.501,80	-	4.992,97	4.501,80		(0,68)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				4.501,80			4.501,80		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
14	Cải tạo công viên Sông Hậu (đoạn từ Quảng trường đến ranh sân bóng chuyên bãi biển), phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều	"	14.082,2	13.299,5	12.181,89	-	13.276,98	12.181,89		(22,54)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				12.181,89			12.181,89		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
<b>VII</b>	<b>Năm quyết toán 2023</b>	<b>12</b>	<b>297.928,91</b>	<b>265.479,93</b>	<b>219.523,71</b>	<b>16.595,58</b>	<b>265.262,76</b>	<b>219.523,71</b>	<b>16.595,58</b>	<b>(217,15)</b>	-	-	-
1	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ (Đoạn Nguyễn Văn Linh - cầu Rạch Ngỗng 2)	UBND quận Ninh Kiều	50.649,90	43.519,56	40.161,74		43.489,88	40.161,74		(29,67)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				40.161,7			40.161,7		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
2	Trường mầm non Cồn Khương	UBND quận Ninh Kiều	37.518,12	30.541,50	25.379,95	2.580,9	30.502,52	25.379,95	2.580,9	(38,98)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				25.379,9			25.379,9		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					2.580,86			2.580,86	-	-	-	
3	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Quận ủy Ninh Kiều	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất QNK	2.840,29	2.566,00	2.233,41		2.565,23	2.233,41		(0,77)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.233,4			2.233,4		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
4	Trạm Y tế phường Tân An	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất QNK	3.648,86	3.427,87	2.996,88		3.427,87	2.996,88		(0,00)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				2.996,9			2.996,9		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					-			-	-	-	-	
5	Trường THCS Trần Ngọc Quế	UBND quận Ninh Kiều	35.070,65	32.055,51	17.886,20	4.868,0	31.930,26	17.886,20	4.868,0	(125,25)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				17.886,2			17.886,2		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					4.868,00			4.868,00	-	-	-	
6	Trường tiểu học Trần Quốc Toản	UBND quận Ninh Kiều	56.792,03	49.959,81	42.389,41	3.379,0	49.963,80	42.389,41	3.379,0	4,00	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				42.389,4			42.389,4		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					3.379,00			3.379,00	-	-	-	
7	Nâng cấp đường Sông Hậu (đoạn từ đường Trần Phú - Nhà thi đấu đa năng), quận Ninh Kiều	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất QNK	14.947,35	13.085,34	11.869,29		13.072,87	11.869,29		(12,47)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				11.869,3			11.869,3		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>						-		-	-	-	-	
8	Cải tạo, mở rộng Trường THCS An Hòa 2	UBND quận Ninh Kiều	40.267,79	39.181,43	32.209,92	3.539,8	39.181,27	32.209,92	3.539,8	(0,16)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				32.209,9			32.209,9		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					3.539,79			3.539,79	-	-	-	
9	Nâng cấp các tuyến đường thuộc phường Cái Khế và phường Tân An	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất QNK	6.011,64	5.647,70	5.050,31		5.633,60	5.050,31		(14,09)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				5.050,3			5.050,3		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>						-		-	-	-	-	
10	Trường mầm non Tây Đô	UBND quận Ninh Kiều	40.367,44	36.365,57	30.795,85	2.227,93	36.366,57	30.795,85	2.227,9	1,00	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				30.795,9			30.795,9		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>					2.227,93			2.227,93	-	-	-	

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN			GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT			CHÊNH LỆCH			GHI CHÚ
				TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	TỔNG	XL	TB	
11	Cải tạo công viên Sông Hậu (đoạn từ Nhà hàng Lúa nếp đến Quảng trường), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều	Phòng QLĐT qNK	14,082	13,300			13,277						
12	Nâng cấp trạm trung chuyển rác 71 Trần Phú	Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều	9.800,8	9.116,4	8.550,8		9.115,6	8.550,8		(0,76)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				8.550,8			8.550,8		-	-	-	
VII	<b>Năm quyết toán 6/2024</b>	2	2.328,03	14.521,91	13.220,26	-	14.518,13	13.220,26	-	(3,78)	-	-	
1	Nâng cấp một số tuyến đường thuộc khu vực Trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất QNK	14.912,28	12.648,64	11.346,99		12.644,86	11.346,99		(3,78)	-	-	
	<i>gói thầu số 1</i>				11.346,99			11.346,99		-	-	-	
	<i>gói thầu số 2</i>						-		-	-	-	-	
2	Cải tạo, nâng cấp hẻm 71A, hẻm 75, hẻm 184 đường Trần Phú; hẻm 110 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	2.328,03	1.873,27	1.873,27	-	1.873,27	1.873,27	-	-	-	-	
	<i>gói thầu 1</i>			1.873,27	1.873,27	-	1.873,27	1.873,27	-	-	-	-	



## DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẠM QUYẾT TOÁN

(Kèm theo Công văn số 3537 /UBND-XDDT ngày 16 tháng 8 năm 2024)

A	DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH NHƯNG CHƯA TRÌNH QUYẾT TOÁN	14 HỒ SƠ	GHI CHÚ THỰC HIỆN
1	PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN		
1	Cải tạo và xây mới hệ thống thoát nước một số tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều	Do thay đổi cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán
2	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến hẻm phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán
3	Đầu tư thí điểm hệ thống đèn led chiếu sáng thay thế đèn cao áp	Do thay đổi cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán
4	Cải tạo, nâng cấp hẻm T82, Khu tập thể Công an, phường An Hòa và hẻm 694/47 Khu vực 4, phường An Bình	PTCKH đã trả HSQT ngày 26/5/2023 do cần điều chỉnh một số văn bản	Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ
5	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại một số vị trí trên địa bàn Q.Ninh Kiều	Do thay đổi cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH
6	Đầu tư hệ thống đèn led chiếu sáng thay thế đèn cao áp tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH
7	Cải tạo một số tuyến hẻm phường Xuân Khánh	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH
8	Cải tạo một số tuyến hẻm phường Hưng Lợi	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH
9	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường An Khánh, quận Ninh Kiều	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH
10	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường Cái Khế, quận Ninh Kiều	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH
11	Cải tạo một số tuyến hẻm phường An Phú, phường Hưng Lợi; hẻm Trường Tiểu học Cái Khế 3, đường Nguyễn Bình Khiêm, hẻm 206 và hẻm 77C đường Trần Phú, phường Cái Khế	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH



12	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH
13	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước tại Khu dân cư Metro, Khu dân cư 148, đường Nguyễn Trãi và một số vị trí khác trên địa bàn quận Ninh Kiều	Đang đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan	Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ quyết toán; dự kiến quý III/2024 trình PTCKH
14	Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ nhà hàng Ninh Kiều đến phà Xóm Chài)	PTCKH đã trả hồ sơ 14/11/2022; chủ đầu tư chưa trình lại	
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN HOÀN THÀNH, ĐÃ TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH</b>	<b>16 HỒ SƠ</b>	
1	<i>PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN</i>		
1	Cải tạo, nâng cấp hẻm đường dẫn vào Chung cư C Mậu Thân, phường An Hòa	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
2	Cải tạo, nâng cấp hẻm 113 Trần Văn Khéo	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
3	Sửa chữa, cải tạo Ban chỉ huy quân sự phường An Khánh + Trụ sở UBND và Ban chỉ huy quân sự phường An Lạc, quận Ninh Kiều	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
4	Cải tạo, sửa chữa hẻm 351 đường 30/4, phường Hưng Lợi; hẻm 147, hẻm 66 đường Nguyễn Văn Cừ và hẻm nhánh Trần Văn On, phường An Hòa, quận Ninh Kiều	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
5	Cải tạo, sửa chữa cơ sở điều trị Methadone quận (Trạm Y tế phường An Lạc cũ)	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
6	Cải tạo sửa chữa đường Trần Khánh Dư	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
7	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Hội Cựu chiến binh, MTTQ và Phòng QLĐT quận Ninh Kiều	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến PTCKH trình QT trong quý III/2024
8	Cải tạo một số tuyến hẻm phường An Khánh, quận Ninh Kiều	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
9	Cải tạo một số tuyến hẻm phường Cái Khế	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
10	Cải tạo, nâng cấp hẻm vào chung cư Cơ khí, phường An Hòa, quận Ninh Kiều	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
11	Cải tạo một số tuyến hẻm phường An Hòa	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
12	Cải tạo một số tuyến hẻm phường Thới Bình	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024

13	Cải tạo, nâng cấp hẻm 18 đường Xô viết Nghệ Tĩnh và hẻm 15 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân An	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
14	Cải tạo, nâng cấp một số hẻm Phường Cái Khế, hẻm 60 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
15	Cải tạo, nâng cấp hẻm 216, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
16	Cải tạo sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi	Đã trình UBND quận; đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung	Chủ đầu tư và PTC-KH phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ quyết toán
II	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO		
1	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Ngô Quyền	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
2	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Võ Trường Toản	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024
3	Cải tạo, mở rộng Trường tiểu học An Nghiệp	Đã trình HSQT đến PTCKH	Dự kiến QT trong năm 2024

